





Mỗi phiếu nộp tiền chỉ đăng ký cho 01 lô đất (không nộp tiền đặt trước của nhiều lô vào 01 giấy nộp tiền; không nộp tiền đặt trước của 01 lô đất bằng nhiều giấy nộp tiền). Nếu khách hàng CK qua điện thoại thì số tiền đặt trước phải vào tài khoản trước 17h00 ngày 24/02/2023

\* Khách hàng tự xác định số tiền đặt trước và lệ phí tham gia đấu giá để nạp vào ngân hàng (trường hợp khách hàng nạp tiền đặt trước và lệ phí tham gia đấu giá ở 1 lô đất khác mà đấu giá ở 1 lô đất khác thì phải tự chịu trách nhiệm và phong bì trả giá đó được xác định không hợp lệ; số tiền đặt trước của lô đất tương đương không hợp lệ sẽ do UBND huyện Nghi Lộc xử lý).

## **7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu nộp tiền đặt trước, bỏ Phong bì chứa Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá vào thùng phiếu:**

\* Thời gian: từ 08h00' đến 09h00' ngày 25/02/2023.

\* Địa điểm: Hội trường UBND xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

## **8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:**

Buổi công bố giá dự kiến được tổ chức vào lúc 09h30', ngày 25/02/2023, tại Hội trường UBND xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

## **10. Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá.**

\* Thời gian: Buổi chiều, ngày 01/03/2023 (trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá)

\* Địa điểm: tại trụ sở UBND xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc.

\* Hình thức: Trả tiền mặt hoặc chuyển khoản. (Trường hợp khách hàng ở xa, muốn nhận lại tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản thì sau buổi đấu giá, khách hàng nạp lại phiếu nộp tiền đặt trước cho DN, DN sẽ lập danh sách gửi Ngân hàng để trả lại tiền đặt trước và khách hàng không phải chịu phí chuyển tiền theo quy định của ngân hàng).

### **\*) Khách hàng lưu ý:**

\* Thông báo này thay cho giấy mời phiên công bố giá.

\* Khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá một lô đất phải có bản sao căn cước công dân (hoặc giấy xác nhận về nơi cư trú của cơ quan có thẩm quyền), mỗi loại 02 bản bỏ vào phong bì hồ sơ màu xanh, phiếu trả giá và đơn đăng ký tham gia đấu giá khách hàng bỏ vào phong bì màu nâu (nhỏ) do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh phát hành để bỏ vào thùng phiếu.

\* Nghiêm cấm khách hàng dùng bút tẩy nhanh, bút bay màu để ghi vào hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, những hồ sơ này được xem là không hợp lệ khi tham gia đấu giá.

\* Nếu khách hàng không bỏ Đơn đăng ký cùng với Phiếu trả giá vào phong bì màu nâu thì sẽ xét là phiếu không hợp lệ.

\* Khách hàng khi tham gia buổi công bố giá phải mang theo và trình giấy nộp tiền đặt trước/Giấy ghi nợ, lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá có đóng dấu của ngân hàng và CCCD hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ (Bản gốc);

\* Tại phiên công bố giá khi công ty thông báo, điểm danh và mời khách hàng vào Hội trường để tham dự buổi công bố giá, nếu sau 05 phút khách hàng vắng mặt không có lý do thì khách hàng đó bị tước quyền tham gia phiên công bố giá và số tiền đặt trước bị tịch thu theo quy định.

\* Trường hợp khách hàng đã nộp tiền đặt trước mà không tham gia buổi bỏ phiếu trả giá và công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo mục a, khoản 6, điều 39, Luật đấu giá tài sản số 01/2016;

\* Khách hàng tham gia đấu giá ủy quyền phải có hợp đồng ủy quyền được công chứng/chứng thực theo quy định, một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền tham gia đấu giá 01 lô đất trong 01 vùng quy hoạch.

\* Các cá nhân trong cùng 01 hộ gia đình, cùng sổ hộ khẩu, có quan hệ vợ chồng con hoặc 02 công ty con trong công ty mẹ thì không đăng ký đấu giá cùng 01 lô đất, nếu khách hàng vi phạm thì phiếu tham gia đấu giá đó không hợp lệ và số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

)- D.A  
NGHIỆ  
TƯ NH  
MẠNH  
MAI-T.N



